

บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าตามภูมิภาค-สกุลเงินหลัก หลังดอลลาร์ดีดตัวช่วงสั้น

*บาท/ดอลลาร์ภาคเข้าอ่อนค่าในทิศทางเดียวกันสกุลเงินภูมิภาค และสกุลเงินหลักต่าง ๆ ที่อ่อนลงเมื่อเทียบกับดอลลาร์เช่นกัน โดยดีลเลอร์มองว่า เป็นผลจากการขายทำกำไรสกุลเงินต่าง ๆ ในระยะสั้น จากที่แข็งค่ามามากในช่วงก่อนหน้านี้

*ดอลลาร์ในตลาดนิวยอร์กเวลานี้ ทะยานขึ้นอย่างมาก ขณะที่ความเสี่ยงด้านหนี้สินในประเทศรอบนอกยุโรปโซน ถ่วงยูโรลง และดันให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯพุ่งขึ้น

*ยูโรเมื่อวานนี้ร่วงลงเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน สู่ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 2 สัปดาห์ โดยนักลงทุนวิตกเกี่ยวกับหนี้ของไอร์แลนด์ และโปรตุเกส ขณะที่ค่าสเปรดพันธบัตรรัฐบาลขยายกว้างขึ้น เมื่อเทียบกับพันธบัตรเยอรมนี

*ยูโรแข็งร่วงลงเมื่อเทียบกับเยนด้วย ขณะที่ดอลลาร์ปรับตัวขึ้นเมื่อเทียบกับเยน โดยมีแนวต้านสำคัญถัดไปที่ 82 ซึ่งมีแนวโน้มที่จะดึงดูดแรงขายจากกลุ่มผู้ส่งออกของญี่ปุ่น

*ปอนด์, ดอลลาร์ออสเตรเลีย และดอลลาร์นิวซีแลนด์ ต่างก็ปรับตัวลงเมื่อเทียบดอลลาร์สหรัฐฯเช่นกัน โดยดอลลาร์นิวซีแลนด์ได้รับผลกระทบจากความเห็นของผู้ว่าการธนาคารกลางนิวซีแลนด์ ที่ว่า การแข็งค่าของดอลลาร์นิวซีแลนด์ อาจขัดขวางการขึ้นอัตราดอกเบี้ยในอนาคต

*ขณะที่ ทิศทางระยะใกล้ของปอนด์ ขึ้นอยู่กับรายงานภาวะการเงินเพื่อของธนาคารกลางอังกฤษในวันนี้ ซึ่งตลาดยังคงคาดว่า ธนาคารกลางอาจจะขยายโครงการซื้อสินทรัพย์วงเงิน 2 แสนล้านปอนด์ในที่สุด แม้ข้อมูลชี้แข็งแกร่งในช่วงที่ผ่านมา ได้ลดการคาดการณ์ดังกล่าว

*ตลาดแทบไม่มีปฏิกิริยาต่อข่าวที่ ต่าก โกลบอล เครดิต เรทติ้ง ซึ่งเป็นสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของจีน ได้ลดอันดับความน่าเชื่อถือของสหรัฐฯ แม้ว่าจะเป็นการตอกย้ำความตึงเครียดมากขึ้น ระหว่างจีนและสหรัฐฯ เรื่องนโยบายเศรษฐกิจก่อนการประชุม จี-20 ในสัปดาห์นี้

*08.24 น. บาท/ดอลลาร์ อยู่ที่ 29.53/57 จาก 29.50/55 เมื่อวาน
ขณะที่ใน offshore อยู่ที่ 29.53/57 จาก 29.49/52 เมื่อวาน

*เยน/ดอลลาร์ อยู่ที่ 81.62/65 จาก 81.74 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

*ยูโร/ดอลลาร์ อยู่ที่ 1.3780/84 จาก 1.3771 ในตลาดนิวยอร์กเมื่อวาน

"เปิดมาแถว 29.54/56 ก็อ่อนค่าลงมาตามสกุลเงินหลัก ตามภูมิภาค
ดอลลาร์ช่วงสั้น ก็คงจะมี rebound บ้าง" ดีลเลอร์ กล่าว
เขา กล่าวว่า ความกังวลเรื่องปัญหาหนี้สินในยูโรโซน เป็นปัจจัยที่ตลาด
ทยิบขึ้นมาเล่นในช่วงนี้ และเป็นเหตุผลให้มีการขายทำกำไรสกุลเงินต่าง ๆ ในระยะสั้น
โดยมองแนวรับในวันนี้ไว้ที่ 29.65 ส่วนแนวต้านอยู่ที่ 29.50

Source: Bisnews

*อัตราแลกเปลี่ยนที่ปรากฏในรายงานข้างต้น เป็นอัตราแลกเปลี่ยนที่ใช้ซื้อขายระหว่างธนาคาร
มิใช่อัตราแลกเปลี่ยนที่ ธสน. ซื้อ/ขายกับลูกค้า
ส่วนค้าและบริหารเงิน ฝ่ายบริหารเงิน ต่อ 2200, 2211-2214

ข้อมูลนี้ถูกจัดทำขึ้นจากการรวบรวม วิเคราะห์และการคาดการณ์ ซึ่งข้อมูลนี้อาจถูกเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และแม้ว่า
ธนาคารจะใช้ความพยายามอย่างดีที่สุดในการจัดทำข้อมูลนี้ แต่ธนาคารไม่รับรองความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูล ข้อมูลนี้มีใช้คำเสนอ
หรือคำชี้ชวนเพื่อการทำธุรกรรมใด ๆ ธนาคาร และ/หรือผู้จัดทำข้อมูลไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ก็ตามที่เกิดขึ้นไม่ว่าโดยทางตรง หรือโดย
ทางอ้อม อันเนื่องมาจากการนำข้อมูลนี้ไปใช้